



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร.1913

ที่ อว 0626.1/ว1047

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2562

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย, หัวหน้าสำนักงานคณบดี, หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก, หัวหน้างานการเงิน, หัวหน้างานบัญชี, หัวหน้างานพัสดุ, หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน, กองบริการการศึกษา, หัวหน้างานบริหารงานบุคคล, ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการฯ, ประธานศูนย์ภาษา, ประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 มีมติและข้อสั่งการ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และการประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้


1. ตัวชี้วัดที่วัดความสำเร็จ ควรปรับวิธีการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลที่ชัดเจน
2. การเสนอในประเด็นยุทธศาสตร์ การวัดที่มีผลสะท้อนกลับ และตัวชี้วัดที่นำมาตรวจได้รับประโยชน์ แต่ระยะเวลาสั้นเกินไปที่จะระบุว่าจะสำเร็จมากน้อยเพียงใด ควรดูที่ระยะเวลาการดำเนินการในปี 2562 ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ การลงพื้นที่ และการวัดผลสำเร็จ ส่วนเครื่องมือที่จะวัดต้องกำหนดตัวชี้วัด ซึ่งอาจใช้เวลา ส่วนแผนที่เสนอไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบทิศทางว่าจะเป็นอย่างใด ควรจะต้องมีการหารือกัน


ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท เอส พี เปเปอร์ แอนด์ ทิว จำกัด

มติที่เห็นชอบ เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพื่อสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท เอส พี เปเปอร์ แอนด์ ทิว จำกัด และมอบให้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำเสนอ ผศ.ธาทรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลเรื่องการทำความร่วมมือได้พิจารณาอีกครั้ง และหากมีประเด็นใดเพิ่มเติมให้นำเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก่างกฎหมายเพื่อพิจารณาต่อไป และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ คือ ควรระบุระยะเวลาในการทำข้อตกลงด้วย

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย
มติที่ประชุม เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย และ
มอบ ผศ.ธাত্রี มหันตรัตน์ รองอธิการบดี ดำเนินการในกระบวนการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ
ยกร่างกฎหมาย และการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


.....
(นางนงคราญ คงสมทรง)
ผู้บันทึกเสนอ
28/มิถุนายน/2562